

## คุณวุฒิวชิวิชาชีพ

สาขาวิชาชิพผลิตภัณฑัอย่างพารา สาขาแปรรูปผลิตภัณฑัอย่างพารา (อุตสาหกรรมกลางน้ำ)  
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตยางแท่งจากยางแห้ง ระดับ 4

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตยางแท่งจากยางแห้ง ระดับ 4 สามารถปฏิบัติงานผลิตยางแท่งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและหลักอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน เตรียมการผลิตและตรวจสอบสมบัติยางแห้ง ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ดำเนินการผลิตยางแท่งจากยางแห้งตามขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบสมบัติยางแห้งในเบื้องต้น บรรลุเกณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตยางแท่งและการขนส่ง สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ ประเมินและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต คุณภาพงานของตนเองได้ในเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวชิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวชิวิชาชีพ สาขาวิชาชิพผลิตภัณฑัอย่างพารา สาขาแปรรูปผลิตภัณฑัอย่างพารา (อุตสาหกรรมกลางน้ำ) ปฏิบัติงานผู้ผลิตยางแท่งจากยางแห้ง คุณวุฒิวชิวิชาชีพระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีวุฒิการศึกษาผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่อเนื่อง

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง

1.3 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง

หรือ

2. มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานด้านการผลิตยางแท่งในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่ตรงกับหน่วยสมรรถนะ

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขา สาขาวิชาชิพผลิตภัณฑัอย่างพารา สาขาแปรรูปผลิตภัณฑัอย่างพารา (อุตสาหกรรมกลางน้ำ)

หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

### หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวชิวิชาชีพนี้)

BS01	RUB-PKII-127A	ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการผลิตยางแท่ง
BS02	RUB-IIGP-128A	ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพผู้ผลิตยางแท่ง
BS41	RUB-OMNS-129A	รับและตรวจสอบวัตถุดิบยางแท่งก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต
BS42	RUB-GPYR-130A	ปรับปรุงสมบัติวัตถุดิบยางแท่งให้ได้ตามมาตรฐาน
BS43	RUB-YDNU-131A	ดำเนินการผลิตยางแท่งจากยางแท่ง
BS44	RUB-SEQQ-132A	บรรจุภัณฑ์และจัดเก็บยางแท่งที่ผลิตจากยางแท่ง

**องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล**